



เอกสารข่าว

คณะกรรมการด้านการสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ
ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการด้านการสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๔๐๓ ชั้น ๒๔ อาคารสุขประพฤติ โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม โดยพิจารณาศึกษา เรื่อง “การประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” และพิจารณาศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้อุทธรณ์ พ.ศ. และร่างบัญญัติจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

➤ “การประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”

ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อน เรื่อง การประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยคณะกรรมการได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้

๑) ควรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ เช่น คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันในเรื่องดังกล่าว

๒) เห็นควรให้มีการออกตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของหน่วยงานภาคเอกชน ภาคธุรกิจตามที่คณะกรรมการเสนอ เพื่อเป็นการยกระดับภาพลักษณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่นานาชาติให้เกิดความเชื่อมั่นในด้านการค้า และการลงทุนภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควร ทารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อร่วมกันหาแนวทางขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวต่อไป



➤ พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้อับอาย
สูญหาย พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ.

ตามที่คณะอนุกรรมการได้รับทราบความคืบหน้าและกระบวนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระทำให้อับอายสูญหาย พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
พ.ศ. และได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการ เช่น

- ติดตามความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้
- คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น
การจัดเวทีเสวนา การแถลงข่าว เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนได้รับรู้ และ
ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว และระดมความคิดเห็นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้ได้ข้อมูล
ในทุกประเด็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย ต่อไป

โดยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะอนุกรรมการควรติดตาม และเร่งรัด
การจัดทำร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวทั้งสองฉบับให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นกฎหมายพื้นฐานในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และเพื่อเป็นการยกระดับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รวมทั้ง
เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี



